






**การแก้ไขเพิ่มเติมอินทรรูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรรู
กับการเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในพระองค์**

กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอินทรรูและเครื่องหมาย
ตำแหน่งบนอินทรรูให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ซึ่งเป็น
ข้าราชการประเภทหนึ่งซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพระองค์
พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีลักษณะงานและวิธีปฏิบัติงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป และต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับจารีตประเพณีอันเคยมีมาแต่ในราชสำนักแต่กาลก่อน อินทรรูและเครื่องหมายตำแหน่งบน
อินทรรูของข้าราชการพลเรือนในพระองค์จึงมีความแตกต่างจากอินทรรูของข้าราชการพลเรือนสามัญ
โดยมีการเพิ่มเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรรู สำหรับข้าราชการที่รับราชการยังไม่ถึง ๒ ปี (เฉพาะตำแหน่ง
ประเภททั่วไปในระดับปฏิบัติงาน) อีก ๑ ระดับด้วย ทั้งนี้ อินทรรูของเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
จะใช้แบบเดียวกับของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่วนอินทรรูของเครื่องแบบพิธีการ สำหรับข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์ จะเพิ่มเส้นลวดสีทอง ๒ เส้น พันกระสันติดที่ขอบริมแถบสีทองด้านนอก ซึ่งจะทำให้
แตกต่างไปจากอินทรรูที่ใช้กับเครื่องแบบพิธีการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

รูปแบบในการกำหนดอินทรรูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรรูสำหรับข้าราชการพลเรือน
ในพระองค์ในแต่ละระดับและประเภทตำแหน่ง ปรากฏดังนี้

ประเภทตำแหน่ง				อินทรรูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรรู	
ทั่วไป	วิชาการ	อำนวยการ	บริหาร	เครื่องแบบปฏิบัติราชการ	เครื่องแบบพิธีการ
ระดับทักษะพิเศษ	ระดับทรงคุณวุฒิ	ระดับสูง	ระดับสูง	๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์ 	ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน 
	ระดับเชี่ยวชาญ		ระดับต้น		
ระดับอาวุโส	ระดับชำนาญการ- พิเศษ	ระดับต้น		๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด 	ช่อชัยพฤกษ์ 
	ระดับชำนาญการ				
ระดับชำนาญงาน	ระดับปฏิบัติการ (รับราชการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป)			๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด 	ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก 
ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป)	ระดับปฏิบัติการ (รับราชการไม่ถึง ๒ ปี)			๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด 	ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก 
ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการไม่ถึง ๒ ปี)				๑ แถบเล็ก ขมวด 	ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๑ ดอก 